

DẤU ẤN VINACO NĂM 2023

Với phương châm: Đồng hành, sẻ chia, truyền cảm hứng, trách nhiệm cao, góp phần nâng tầm thương hiệu Ocop Xứ Thanh. Năm 2023 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vinaco - Hợp tác xã Nông nghiệp Vinaco đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận và khích lệ.



TS. TRỊNH VĂN SÚY



Nguyễn Thị Vân - Giám đốc CT TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vinaco - HTX Nông nghiệp Vinaco



Lãnh đạo Trung ương và Lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng Ocop của Công ty Vinaco

1. Tư vấn cho hơn 100 sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Thanh hóa đạt chứng nhận Ocop 3 sao, 4 sao, góp phần đưa tổng số sản phẩm Ocop toàn tỉnh Thanh Hóa đến hết năm 2023 là 445 sản phẩm, vươn lên đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm Ocop, chỉ sau thành phố Hà Nội. Tư vấn cho 15 xã trong tỉnh Thanh Hóa đạt các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Hỗ trợ phát triển, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tư vấn chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm Ocop, sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, hữu cơ, an toàn tỉnh Thanh Hóa ở nhiều

hội chợ triển lãm thương mại toàn quốc.

3. Tư vấn thành lập hơn 50 hộ kinh doanh, các tổ hợp tác, hợp tác xã có các sản phẩm truyền thống địa phương, đồng thời tư vấn cho các mô hình kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ xây dựng được phương án hoạt động, và chiến lược kinh doanh mang tính bền vững.

4. Thực hiện các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm đa kế sinh hóa, giảm nghèo cho các bà con dân tộc vùng núi cao: Mô hình nếp A Sào gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân; mô hình chăn nuôi vịt bản địa gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

5. Mở rộng liên kết trồng, chế biến các sản phẩm dược liệu thiên nhiên từ các cây dược liệu sẵn có tại địa phương như: Cây sả, bạc hà, mướp đắng, hương nhu, quế, sâm báo... Ưu tiên trồng ở các vùng dân tộc thiểu số miền núi: Ngọc Lặc, Bá Thước, Thường Xuân... Sản phẩm từ các cây dược liệu bước đầu đã được liên kết chế biến thành các sản phẩm hàng hóa có giá trị như: Tinh dầu lá xông, tinh dầu điều trị đau mỏi vai gáy, trà thải mỡ, trà mát gan... Đã góp phần tiếp tục nâng cao thêm doanh thu, lợi nhuận cho công ty, HTX và nâng cao thu nhập, tạo thêm nhiều sinh kế mới cho một bộ nông dân các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. ■



Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa thăm gian hàng của Vinaco



Lãnh đạo công ty Vinaco tư vấn cho bà con vùng cao các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

